

# Ngàn hoa dâng Người

Đ/c Vũ Khắc Quang - Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn

Cử tịch Hồ Chí Minh – vị cha già vĩ đại của dân tộc, người anh hùng kiệt xuất, trong suốt hành trình đấu tranh cách mạng vẻ vang của mình, Người đã dành muôn vàn tình yêu thương, và biết bao tâm sức, trí tuệ và tình cảm vào sự nghiệp chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục các thế hệ thanh niên Việt Nam thành những người có đức, có tài gánh vác sự nghiệp cách mạng, kiến thiết đất nước.

Năm 2020, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta vô cùng tự hào kỷ niệm 130 ngày sinh của Người, vang vọng trong mỗi trái tim, dòng máu Việt là hình ảnh Người cha già áo vải quần nâu bình dị, là hình ảnh vị lãnh tụ gần gũi thân thương là những nỗi nhớ nhung, những tâm tình muốn gửi đến Người. Trong đó, lớp lớp thế hệ đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) lại càng nỗ lực hăng say phấn đấu, thi đua rèn luyện lập nên những thành tích, những chiến công hiển hách dâng lên Người như những đài sen thơm ngát nhân kỷ niệm ngày sinh của Người. Tự hào là những thế hệ trẻ của quê hương Cao Bằng, nơi vinh dự được đón Bác trở về sau hành trình hơn ba mươi năm bôn ba tìm đường cứu nước, như đồng chí Lê Duẩn đã nói: “Cuộc đời của Bác gắn bó mật thiết với đất nước Việt Nam, với đồng bào Việt Nam, đặc biệt với đồng bào Cao Bằng, với núi rừng Cao bằng, nơi Bác Hồ đặt chân đầu tiên sau bao nhiêu năm xa Tổ quốc. Đó là vinh dự, là niềm tự hào của Cao Bằng” các thế hệ thanh niên Cao Bằng hôm nay luôn nỗ lực cống hiến trí tuệ, nhiệt huyết tuổi trẻ để kế tục sự nghiệp cách mạng, dựng xây quê hương giàu đẹp, văn minh. Bằng ý thức và trách nhiệm của thanh niên đối với xã hội, đối với đất nước, quê hương lớp lớp thế hệ trẻ Cao Bằng đã luôn nỗ lực trong học tập, lao động, sản xuất để đạt được hiệu quả cao nhất, luôn nâng cao ý thức

tự giác chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thi đua lao động, luôn sáng tạo trong cuộc sống và công việc để bắt kịp với quá trình hội nhập quốc tế.

Với tinh thần đoàn kết, sự nỗ lực không ngừng của hệ thống tổ chức Đoàn và từng cá nhân ĐVTN trong toàn tỉnh, trong thời gian qua, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh đã đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận, với 44.000 hội viên và 37.242 đoàn viên các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đang ngày đêm hăng say thi đua, cống hiến, không ngừng học tập, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành trên mọi lĩnh vực, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền nhân dân các cấp, góp phần tham gia phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng quê hương Cao Bằng ngày càng giàu đẹp.

Tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn tỉnh đã tăng cường tổ chức thực hiện phong trào hành động cách mạng của thanh niên để tham gia phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Các hoạt động tuyên truyền giáo dục của Đoàn được chú trọng vào việc đổi mới hình thức, đa dạng hóa các nội dung tuyên truyền làm tăng sức hút đối và tập trung vào những vấn đề ĐVTN đang cần, đang thiếu các phong trào hành động cách mạng như: Thanh niên tình nguyện, tuổi trẻ sáng tạo, tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc đã được các cấp bộ Đoàn triển khai thực hiện hiệu quả qua đó góp phần tạo môi trường cho ĐVTN được cống hiến và trưởng thành. Các chương trình đồng hành với thanh niên được triển khai bằng nhiều hình thức đa dạng đặc biệt là các hoạt động đồng hành với thanh niên khởi nghiệp và lập nghiệp đã hỗ trợ ĐVTN về kiến thức, kỹ năng cũng như tăng cường kết nối các nguồn

lực đầu tư cho thanh niên mạnh dạn phát triển kinh tế. Các hoạt động đồng hành với thanh thiếu nhi phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần đã góp phần xây dựng và hoàn thiện các tiêu chí phát triển về Đức - trí - thể - mỹ trong ĐVTN xây dựng lớp thanh niên thế hệ mới mạnh dạn, tự tin. Các cấp bộ Đoàn đã tăng cường tổ chức các hoạt động tình nguyện hướng đến giải quyết những vấn đề khó khăn tại địa phương; Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tích cực phối hợp, huy động nguồn lực tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện. Toàn tỉnh đã huy động được 271.956 ngày công lao động xã hội chủ nghĩa tham gia làm đường giao thông nông thôn, xây, sửa chữa nhà văn hóa, sửa chữa và xây dựng 139 nhà nhân ái; tham gia tu sửa đường giao thông, khơi thông kênh mương, rãnh nước, vệ sinh đường tổ, phố và bê tông hóa mới 426 km đường giao thông nông thôn; phối hợp tổ chức các hoạt động tư vấn sức khỏe, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 16.922 người; tổ chức hoạt động “Ngày thứ bảy tình nguyện” và “Ngày chủ nhật xanh” với các hoạt động vệ sinh môi trường khu vực trung tâm các huyện, thành phố với 8.000 ĐVTN tham gia, 1.425 người dân hỗ trợ về thực hiện thủ tục hành chính, duy trì hoạt động của 146 tuyến đường thanh niên - phụ nữ tự quản "Xanh - sạch - đẹp - an toàn. Toàn tỉnh đã có 2.291 ý tưởng, sáng kiến, giải pháp sáng tạo được đăng ký, trong đó gắn với việc ĐVTN xung kích đi đầu thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi. Phối hợp và tổ chức tuyên truyền vận động 3.520 đoàn viên thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự; tổ chức ra quân tình nguyện phát quang đường biên giới được trên 13km và 201 hoạt động tuần tra biên giới. Nhân rộng các mô hình kết nghĩa, phối hợp giữa Đoàn trong lực lượng vũ trang với tổ chức Đoàn trên địa bàn dân cư, trong trường học. Nâng cao chất lượng hoạt động của các

đội thanh niên xung kích, đội thanh niên tự quản, tổ tuần tra thanh niên, vọng gác thanh niên... ở cơ sở; phát huy hiệu quả đoàn kết thanh niên 4 lực lượng, nâng cao chất lượng hoạt động câu lạc bộ Tuổi trẻ 4 lực lượng tỉnh. Tăng cường đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, nhất là ma túy trong thanh thiếu niên, tập trung vào khu vực thành thị, biên giới và các cửa khẩu, lối mở; đấu tranh chống buôn bán người, vượt biên làm thuê trái phép.

Với những thành tích đã đạt được, các thế hệ ĐVTN Cao Bằng luôn nêu cao ý chí, quyết tâm cống hiến và nhận thức sâu sắc vai trò, trách nhiệm là lực lượng xung kích trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, tuổi trẻ Cao Bằng luôn thể hiện là những người sống có trách nhiệm với bản thân, với gia đình, cộng đồng, với quê hương, đất nước; tích cực vươn lên làm giàu chính đáng, gây dựng cuộc sống ổn định, tiên phong trên mọi lĩnh vực và sẵn sàng đảm nhận những công việc khó, xung phong đến những địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa đem sức trẻ, nhiệt huyết và trí tuệ dựng xây quê hương để xứng đáng với những gửi gắm của Người vào thế hệ trẻ: Thanh niên là người tiếp sức cách mạng cho thế hệ thanh niên già, đồng thời là người phụ trách diu dắt thế hệ thanh niên tương lai”.

Nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Người, lớp lớp thế hệ trẻ của Cao Bằng lại bồi hồi nhớ về hình ảnh thân thuộc của Ông Ké, của Già Thu gần gũi, dung dị và yêu thương để càng quyết tâm, nỗ lực đoàn kết một lòng, chung sức, chung tình, chung chí hướng xây dựng quê hương cội nguồn cách mạng Cao Bằng xứng với lời căn dặn của Bác Hồ: “Bác mong tỉnh Cao Bằng sớm trở thành một trong những tỉnh gương mẫu trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội... như trước đây Cao Bằng là một trong những tỉnh đi đầu trong công cuộc cách mạng giải phóng dân tộc”.

# VAI TRÒ, TRÁCH NHIỆM CỦA TUỔI TRẺ GÓP PHẦN XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG SẠCH VỮNG MẠNH

*Đ/c Hoàng Hồng Diệu  
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn*

Từ khi thành lập Đảng đến nay, cùng với việc xây dựng và tổ chức thực hiện đường lối chính trị, Đảng đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi đến bến bờ thành công, đánh đuổi đế quốc, thực dân, lật đổ chế độ phong kiến để mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc, kỷ nguyên về độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. Từ chiến thắng mùa xuân năm 1975, Đảng đã lãnh đạo nhân dân tiến hành công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa với bộn bề khó khăn về kinh tế, về đời sống nhân dân; Đảng đã chủ động khởi xướng và lãnh đạo những chủ trương, chính sách đổi mới đất nước để hôm nay, Việt Nam vươn lên trở thành một trong những quốc gia có vị thế, tầm ảnh hưởng trên chính trường quốc tế, niềm tin vào sự dẫn dắt, lãnh đạo của Đảng với nhân dân ngày càng được củng cố đúng như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Trước hết phải có Đảng Cách mệnh để trong thì vận động và tổ chức dân chúng, ngoài thì liên lạc với các dân tộc bị áp bức và xô sản giai cấp ở mọi nơi. Đảng có vững, cách mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thì thuyền mới chạy”. Với cương lĩnh và đường lối đúng đắn, sáng tạo, phù hợp với thời cuộc Đảng Cộng sản Việt Nam là đại diện cho tiếng nói, cho ý chí và khát vọng về độc lập, tự do và hòa bình của dân tộc; là hiện thân của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc cũng như tinh thần đoàn kết quốc tế cao cả.

Với một chặng đường lịch sử vẻ vang và đầy quang vinh của Đảng, lớp lớp thế hệ đảng viên, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) đã không ngừng cống hiến, không ngừng nỗ lực vươn

lên trong học tập và rèn luyện; luôn khắc ghi sự hi sinh và công lao cao cả của các thế hệ đi trước cũng như xác định được vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ hôm nay trong công cuộc xây dựng và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Ngày nay, dưới tác động của cuộc cách mạng 4.0, những mặt trái của nền kinh tế thị trường đã có những ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức chính trị của một bộ phận thanh niên. Quán triệt và nhận thức sâu sắc tinh thần của Nghị quyết Trung ương IV (khóa XII), với vai trò và vị trí của mình là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, trong những năm qua, các cấp bộ Đoàn đã không ngừng nỗ lực tăng cường bồi dưỡng nâng cao tinh thần cảnh giác, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của các thế lực thù địch; tổ chức Đoàn các cấp luôn coi xây dựng Đoàn là xây dựng Đảng trước một bước, tập trung đẩy mạnh công tác củng cố tổ chức cơ sở Đoàn, giáo dục rèn luyện, bồi dưỡng tạo nguồn phát triển đảng viên trong đoàn viên, thanh niên. Tiếp tục đoàn kết, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp thanh niên với mục tiêu xây dựng lớp thanh niên “vừa hồng”, “vừa chuyên”, có ước mơ, hoài bão, khát vọng vươn lên lập thân, lập nghiệp, cùng phấn đấu góp phần thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả của công tác giáo dục truyền thống, khơi dậy tinh thần yêu nước và ý thức của đoàn viên, thanh thiếu niên đối với trách nhiệm kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Tăng cường đa dạng hóa

*(Xem tiếp trang 14...)*

## TĂNG CƯỜNG ĐỔI MỚI HÌNH THỨC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH CHO ĐOÀN VIÊN, THANH THIẾU NHI

C hủ tịch Hồ Chí Minh nhà lãnh đạo thiên tài của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Cuộc đời, tư tưởng của Người luôn là ánh sáng, là nguồn cổ vũ lớn lao cho thế hệ trẻ, sinh thời Người luôn quan tâm, chăm lo đào tạo thế hệ trẻ, Người coi sự lớn mạnh của tuổi trẻ là thành công của Đảng, có quan hệ đến thắng lợi của sự nghiệp cách mạng và sự sinh tồn của dân tộc. Trong đó việc chăm lo, bồi dưỡng lý tưởng cho thanh niên phải toàn tâm, toàn ý rèn luyện, giáo dục thanh niên trở thành những người “vừa hồng”, “vừa chuyên”. Thực hiện lời dạy của Người với mục tiêu đưa việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ chính trị quan trọng, được tiến hành thường xuyên, liên tục và lâu dài làm thấm nhuần tư tưởng, ý thức giác ngộ từ đó cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh là mỗi việc làm tự thân của đoàn viên, thanh niên (ĐVTN), trong thời gian qua các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đã không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả, chất lượng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức cách mạng của Người.

Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016, của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong các cấp bộ đoàn, ĐVTN trên địa bàn toàn tỉnh đã được tổ chức đi vào chiều sâu, có sức lan toả mạnh mẽ và trở thành việc làm thường xuyên, tự giác trong hoạt động của các đơn vị, từ đó góp phần quan trọng trong thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế-xã

*Đ/c Triệu Văn Thực - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn* hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh của tỉnh. Các cấp bộ Đoàn đã không ngừng nỗ lực đưa việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh là một hoạt động sinh hoạt chính trị sâu rộng đối với mỗi ĐVTN bằng nhiều hình thức tổ chức đa dạng, phong phú với nhiều phương pháp triển khai tích cực trong đó mỗi phương pháp là một hình thức đổi mới theo hướng tiếp cận cởi mở hơn để mỗi ĐVTN được phát huy khả năng và nhu cầu học tập, trao đổi, tiếp thu của mình. Tổ chức các hoạt động sinh hoạt chuyên đề gắn với sinh hoạt chính trị "Nhớ về Bác lòng ta trong sáng hơn"; xây dựng tủ sách Hồ Chí Minh tại đơn vị, đăng ký đảm nhận và thực hiện các công trình, phần việc thanh niên gắn với chuyên môn nhiệm vụ cũng như với điều kiện thực tế công tác. Đẩy mạnh triển khai hoạt động của chuyên trang "Theo dấu chân Bác" và chuyên mục "Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp" trên website Tỉnh Đoàn Cao Bằng và các kênh thông tin của Đoàn cơ sở đã góp phần tăng cường hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục đến đoàn viên, thanh niên. Đặc biệt trong năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tổ chức hội nghị trực tuyến và mời Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo - Chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương trao đổi 02 chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc phát huy dân chủ, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của thanh thiếu nhi” và “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, nói đi đôi với làm” cho trên 39.000



ĐVTN, đội ngũ cán bộ Đoàn chuyên trách trên địa bàn toàn tỉnh.

Việc xác định các nội dung cốt lõi trong triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh đối với mỗi ĐVTN luôn được các cấp bộ Đoàn xác định là việc tu dưỡng, rèn luyện “Tâm trong - Trí sáng - Hoài bão lớn”, để thanh niên nhận thức rõ việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cần được tiến hành thường xuyên, liên tục và suốt đời. Trong tư tưởng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao tính tự giác trong học tập, tu dưỡng của mỗi cá nhân, vì vậy các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đã không ngừng nỗ lực truyền tải những thông điệp, những bài học đạo đức của Người đến các tầng lớp thanh niên. Thường xuyên gắn việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức với thực hiện các hoạt động, các phong trào hành động cách mạng của Đoàn để thanh niên có môi trường rèn luyện, cống hiến. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam. Qua đó góp phần ổn định nâng cao nhận thức chính trị và củng cố niềm tin của tuổi trẻ vào sự lãnh đạo của Đảng, vào công cuộc đổi mới quê hương đất nước.

Trong thời gian tới, để tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong đội ngũ cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi các cấp bộ Đoàn cần tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục gắn với nhu cầu của ĐVTN; tăng cường đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho ĐVTN “hình thành một lớp thanh niên nam, nữ ưu tú,

vững vàng về chính trị, kiên định con đường xã hội chủ nghĩa”, “có lí tưởng cao đẹp”, “sống có văn hóa và tình nghĩa, giàu lòng yêu nước và tinh thần quốc tế chân chính”, biết “nuôi dưỡng hoài bão lớn”, “tự cường dân tộc” theo tư tưởng chỉ đạo của Đảng và Bác Hồ; Triển khai học tập chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho từng đối tượng cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi theo các nội dung chuyên đề gắn với việc xây dựng môi trường rèn luyện cho ĐVTN. Cán bộ Đoàn phải là những tấm gương tiêu biểu cho đoàn viên, thanh thiếu nhi học tập; tích cực nghiên cứu, đề xuất các giải pháp đổi mới nội dung, hình thức truyền tải các chuyên đề học tập đến với các đối tượng thanh thiếu niên. Các cấp bộ Đoàn tổ chức việc học tập làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương với việc xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới; tăng cường định hướng cho các đối tượng ĐVTN tự giác tìm hiểu sâu hơn, kỹ hơn từng nội dung cụ thể trong tư tưởng của Người qua đó thâu nhận tư tưởng và định hướng cho suy nghĩ, hành động của bản thân gắn với thực hiện trách nhiệm của tuổi trẻ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là trách nhiệm của mỗi ĐVTN; là quá trình tự nhận diện, tự học tập, nghiên cứu tra cứu trong nhận thức và hành động của mỗi cá nhân sao cho xứng đáng với niềm tin của Bác Hồ dành cho thế hệ trẻ. Các cấp bộ Đoàn cần không ngừng đổi mới hình thức học tập, truyền tải các nội dung học tập đến ĐVTN để việc học Bác trở thành việc làm tự thân và thường xuyên, liên tục của mỗi người ĐVTN thế hệ mới.

### I. HOẠT ĐỘNG CẤP TỈNH

#### 1. Chương trình nghệ thuật “Chào Xuân Canh Tý 2020” và tuyên dương công dân trẻ tiêu biểu năm 2019

Tối 24/1 (30 Tết), tại sân Trượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, Sở VH TT & DL, Tỉnh đoàn Thanh niên, UBND Thành phố, Chi nhánh Viettel Cao Bằng phối hợp tổ chức Chương trình nghệ thuật “Mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý năm 2020” và tuyên dương công dân trẻ tiêu biểu năm 2019.



Tại Chương trình, đồng chí Hoàng Xuân Ánh – Phó bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã trao tặng bằng khen cho 10 công dân trẻ tiêu biểu trong năm 2019 là những đoàn viên, thanh niên sống có lý tưởng, có việc làm thiết thực, đạt thành tích xuất sắc trong công tác chuyên môn, học tập, sáng tạo, xứng đáng là tấm gương tiêu biểu trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần giáo dục, định hướng lối sống đẹp trong thanh thiếu niên toàn tỉnh. Bên cạnh đó, chương trình còn đem đến những tiết mục văn nghệ đặc sắc ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, ca ngợi quê hương, đất nước, mừng xuân mới.

#### 2. 800 thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ năm 2020

Ngày 10/2 đã có 800 thanh niên từ các huyện, thành phố của Cao Bằng nhận lệnh lên đường thực hiện Nghĩa vụ quân sự với tâm thế của sự nỗ lực, sục sôi ý chí, quyết tâm của tuổi trẻ. Các tân binh sẽ được nhập ngũ về các đơn vị, gồm: Bộ đội Biên phòng Tỉnh; Sư đoàn 346; Lữ đoàn 575 Quân Khu 1; Bộ tổng Tham mưu.



#### 3. Tuổi trẻ toàn tỉnh với các hoạt động Tháng thanh niên năm 2020

Tháng thanh niên năm 2020 với chủ đề: “Thanh niên Cao Bằng tình nguyện, sáng tạo vì cộng đồng” được các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh triển khai với 7 nội dung trọng tâm.

Tuy nhiên do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 nên các hoạt động của Tháng thanh niên được các đơn vị tổ chức theo nhiều hình thức phong phú đa dạng, đáp ứng yêu cầu đối phó với tình hình dịch bệnh. Toàn tỉnh trồng mới 35.515 cây xanh; tổ chức 103 hoạt động tình nguyện xây dựng nông thôn mới; tổ chức 158 buổi thông tin tuyên truyền và phát 15.600 tài liệu, tờ rơi tuyên truyền về tình hình dịch bệnh và cách phòng chống dịch bệnh Covid-19; duy trì 105 điểm chốt/600 cán bộ chiến sỹ, đoàn viên thanh niên tham gia tổ kiểm soát và ngăn chặn trên biên giới, 25 tổ tuần tra lưu động; toàn tỉnh thành lập 13 đội thanh niên tình nguyện phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh tại 10 huyện thành phố và đơn vị trực thuộc; tặng trên 13.000 khẩu trang y tế, 3.150 chai nước sát khuẩn, dung dịch rửa tay và nhiều thiết bị bảo hộ y tế khác tổng trị giá trên 700 triệu đồng;...



## ĐIỂM TIN HOẠT ĐỘNG

### 4. CLB Tuổi trẻ 4 lực lượng thăm tặng quà các gia đình chính sách

Ngày 03/03, Câu lạc bộ (CLB) Tuổi trẻ 4 lực lượng tổ chức thăm hỏi tặng quà cho 06 hộ gia đình chính sách trên địa bàn thành phố Cao Bằng nhân kỷ niệm 61 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 - 3/3/2020) và 31 năm ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2020).

Trải qua 61 năm, lực lượng Bộ đội Biên phòng luôn nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí chiến đấu, nắm chắc tay súng bảo vệ biên cương của Tổ quốc, khắc phục mọi khó khăn, đoàn kết gắn bó một lòng với nhân dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân, đồng bào các dân tộc trên khu vực biên giới, đặc biệt trong tình hình phòng chống dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

### 5. Hướng dẫn khai báo y tế cho đoàn viên thanh niên

Ngày 27/3, Tỉnh đoàn Thanh niên phối hợp với VNPT Cao Bằng và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức livestream hướng dẫn đoàn viên thanh niên tham gia khai báo y tế qua ứng dụng NCOVI và hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Chương trình đã thu hút 7.000 lượt xem, 15.062 lượt tương tác cũng như nhận được sự quan tâm của đông đảo ĐVTN và nhân dân.



### 6. Cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm lịch sử Đảng bộ tỉnh Cao Bằng (1930 - 2020)”

Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên tỉnh Cao Bằng, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tổ chức cuộc thi



“Tìm hiểu 90 năm lịch sử Đảng bộ tỉnh Cao Bằng (1930 - 2020)” với 2 phần thi trắc nghiệm và thi viết trong thời gian từ ngày 15/1/2020 đến hết ngày 22/3/2020.

Trải qua hơn 2 tháng triển khai, Cuộc thi đã thu hút hơn 45.550 đoàn viên thanh niên tham gia thể hiện những hiểu biết về lịch sử Đảng bộ tỉnh cũng như tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đề xuất những giải pháp góp phần xây dựng tỉnh Cao Bằng giàu đẹp, văn minh. Kết quả, phần thi trắc nghiệm, Ban tổ chức trao 10 giải nhất, 10 giải nhì và 10 giải ba; phần thi viết, Ban tổ chức tiến hành chấm và lựa chọn trao 01 giải tập thể có nhiều bài dự thi chất lượng nhất cho Đoàn thanh niên Công an tỉnh; Giải cá nhân gồm: 01 giải nhất, 02 giải nhì, 05 giải ba và 12 giải khuyến khích.

### 7. Chương trình “Tiếp sức biên cương” chống dịch Covid – 19

Ngày 10/4, Tỉnh Đoàn Cao Bằng phối hợp với Văn phòng Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh, Hội doanh nhân trẻ tỉnh Cao Bằng tổ chức chương trình “Tiếp sức biên cương” chống dịch Covid - 19.

Đoàn công tác đến thăm hỏi động viên lực lượng y, bác sỹ đang làm nhiệm vụ tại Sở Y





## ĐIỂM TIN HOẠT ĐỘNG

tế trao tặng 1.000 mũ chắn giọt bắn và 10.000.000 đồng tiền mặt để kịp thời chia sẻ những khó khăn, vất vả với lực lượng chiến sỹ áo trắng. Thăm hỏi, động viên lực lượng cán bộ chiến sỹ bộ đội biên phòng tại Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và tặng 05 tấn gạo, 130 suất nhu yếu phẩm; 260 thùng mì tôm, 130 gói chè kháng khuẩn cho 104 chốt chống dịch covid-19 tại biên giới.

### II. HOẠT ĐỘNG CỦA TUỔI TRẺ TOÀN TỈNH TRONG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid-19, 100% đơn vị đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm phát huy vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ trong công tác phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, tiêu biểu như:

**1. Bảo Lạc:** Các cơ sở Đoàn trong toàn huyện tích cực tổ chức các hoạt động với tinh thần sáng tạo của thanh niên, với nhiều mô hình hay trong công tác tuyên truyền như: Đoàn xã Bảo Toàn, Huy Giáp với mô hình tuyên truyền bằng tiếng dân tộc; các đoàn xã cơ động bằng xe máy đến tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh tại các thôn xóm, Đoàn cơ sở Thị trấn phát 300 khẩu trang và nước rửa tay khô cho 3 chốt chặn đường vào chợ trung tâm huyện, tặng 40 chai nước rửa tay khô và 30 thùng mì tôm cho các chốt kiểm sát dịch tại các Đồn biên phòng Cốc Pàng, Xuân Trường, Cô Ba

**2. Đoàn Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh:** Trao tặng trên 6.000 mũ chắn giọt bắn cho các đơn vị đang trực tiếp làm nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại các chốt trên địa bàn tỉnh. Các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn khối trao tặng các nhu yếu phẩm cho cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ và người dân tại khu vực cách ly... đẩy mạnh tuyên truyền trên các trang mạng xã hội, cung cấp những thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh; tuyên truyền cho bà con nhân dân.

**3. Đoàn TN Công an tỉnh:** 100% các cơ sở đoàn triển khai cho đoàn viên khai báo y tế đầy đủ, kịp thời qua ứng dụng NCovi, phát

trên 1.000 tờ rơi, dán 30 áp phích tuyên truyền trực quan tại trụ sở cơ quan đơn vị. Tổ chức 03 đợt phát miễn phí 5.000 khẩu trang, 500 chai nước rửa tay, 1.000 tờ rơi tuyên truyền cho đoàn viên thanh niên và nhân dân tại thành phố Cao Bằng. Tổ chức thăm hỏi, động viên 05 chốt kiểm dịch y tế tại các huyện Bảo Lâm, Thạch An, Nguyên Bình; nhiều chi đoàn đã chủ động triển khai mô hình “Điểm rửa tay sát khuẩn”, “Điểm phát khẩu trang miễn phí”, “Móc khóa đường dây nóng y tế”.

**4. Trùng Khánh:** Tổ chức quét dọn, tổng vệ sinh tại trụ sở UBND xã Cảnh Tiên (cũ), để chuẩn bị cho khu cách li dành cho những người vừa trở về từ Bệnh viện Bạch Mai. Ngoài ra ĐVTN toàn huyện tích cực tham gia các hoạt động hỗ trợ nấu ăn và phục vụ tại khu cách li Đồn Biên phòng Đàm Thủy (cũ).

**5. Thành Phố:** Phát 1.000 khẩu trang, nước rửa tay miễn phí và 500 tờ rơi tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh Covid 19 tại Bến xe khách Cao Bằng và chợ Đè Thám cho bà con nhân dân. Tham gia tích cực vào các hoạt động thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 tại các điểm cách ly trên địa bàn thành phố, các điểm hướng dẫn khai báo y tế toàn dân...

**6. Hạ Lang:** Tổ chức Hội nghị Quán triệt công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra. Thành lập Ban chỉ đạo và ra mắt Đội hình Thanh niên tình nguyện phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh cấp huyện, đồng thời, chỉ đạo các xã, thị trấn thành lập ít nhất 01 đội hình Thanh niên tình nguyện phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh.

**7. Phục Hòa:** Ra quân tuyên truyền và tổ chức cấp phát hơn 700 chiếc khẩu trang miễn phí, tờ rơi cho bà con nhân dân tại khu vực cổng chợ Phục Hòa. Huy động ĐVTN tham gia tổng vệ sinh, chuẩn bị cơ sở vật chất, phối hợp với Trung tâm y tế huyện phun khử trùng khu vực cách ly phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Trường nghề thuộc Trung tâm GDTX huyện Phục Hòa.

*Ban Tuyên giáo tổng hợp*



## TUỔI TRẺ CAO BẰNG GÓP SỨC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

**T**rong bối cảnh dịch bệnh Covid - 19 diễn biến phức tạp, tuổi trẻ toàn tỉnh đã phát huy tinh thần xung kích đi đầu trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch cũng như chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Nhằm tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức về ý thức phòng, chống dịch cũng như các biện pháp bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng, các cấp bộ Đoàn đã tổ chức nhiều hành động cụ thể như: tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động; các hoạt động ra quân vệ sinh môi trường, phun thuốc khử trùng; vận động ủng hộ các nhu yếu phẩm, vật tư y tế cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ; thành lập các đội hình thanh niên xung kích hướng dẫn quy trình khai báo y tế toàn dân qua ứng dụng NCOVI cho đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) và nhân dân; tổ chức các đội hình tình nguyện hỗ trợ tại các khu cách ly tập trung; tham gia các chốt kiểm soát dịch bệnh các cấp ...

Tính đến nay (20/4/2020), các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đã phát trên 15.600 tờ rơi tuyên truyền, tổ chức hơn 200 buổi thông tin về tình hình dịch bệnh và cách phòng tránh cho hơn 85.000 người; thành lập 13 đội thanh niên xung kích phục vụ công tác phòng, chống dịch tại huyện, thành phố và các đơn vị trực thuộc; Các cấp bộ Đoàn - Hội toàn tỉnh đã tặng trên 130.000 khẩu trang y tế, 3.150 chai nước sát khuẩn, dung dịch rửa tay, 500 lọ xịt khử khuẩn, 2.950 kính bảo hộ, 2.400 quần áo bảo hộ, 1.000 mũ chống giọt bắn, 3,25 tấn gạo, 250 thùng mì tôm, 130 suất nhu yếu phẩm... cho các y bác sĩ, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tuyến đầu chống dịch và hỗ trợ nước bạn, với tổng số trị giá trên 930 triệu đồng. Ngoài ra, các mô hình mới, cách làm sáng tạo trong

tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19 cũng được các cấp bộ Đoàn triển khai thực hiện và đạt hiệu quả tích cực như: Mô hình “Điểm rửa tay sát khuẩn” được triển khai tại các cơ quan đơn vị, mô hình “Móc khóa đường dây nóng y tế” của Đoàn thanh niên Công an tỉnh; các điểm hướng dẫn khai báo y tế toàn dân,...



*ĐVTN tham gia công tác tuyên truyền, phòng chống dịch bệnh Covid-19*

Hiện nay, trên địa bàn toàn tỉnh chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm Covid-19. Tuy nhiên với mức độ lây lan phức tạp và sự nguy hiểm của dịch bệnh, trong thời gian các cấp bộ Đoàn cần tiếp tục phát huy sức mạnh tuổi trẻ, xung kích, tình nguyện tham gia công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; tiếp tục đổi mới phương thức tổ chức các hoạt động phù hợp, kịp thời, toàn diện. Phát huy tinh thần mỗi ĐVTN là một tuyên truyền viên tích cực cho gia đình và những người xung quanh thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, của địa phương trong công tác phòng, chống dịch bệnh; tích cực tham gia khai báo y tế tự nguyện, thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ mình, gia đình và cộng đồng.

*Vi Dương - Ban phong trào*

## HIỆU QUẢ NGUỒN VỐN VAY TỪ NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH TRONG HỖ TRỢ THANH NIÊN KHỞI NGHIỆP

Trong những năm vừa qua, việc khai thác, quản lý các nguồn vốn tín dụng, đặc biệt là nguồn vốn tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tại tỉnh Cao Bằng đã được đẩy mạnh và có hiệu quả. Thông qua hoạt động ủy thác với NHCSXH, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Cao Bằng đã phát huy vai trò trong việc tạo điều kiện, hỗ trợ cho đoàn viên, thanh niên (ĐVTN), nhất là hộ gia đình nghèo, cận nghèo, hộ thoát nghèo có cơ hội tiếp cận trực tiếp với nguồn vốn vay thuận lợi, giúp ĐVTN phát huy được tính tự chủ trong việc khởi nghiệp phát triển kinh tế, góp phần phát triển phong trào của Đoàn - Hội, gắn ĐVTN với tổ chức Đoàn - Hội, với chính quyền địa phương. Tổng dư nợ đến ngày 30/3/2020 của đoàn thanh niên quản lý là 485,485 tỷ đồng, với 459 tổ tiết kiệm và vay vốn.



*Mô hình trồng nho của anh Cường được nhiều người đến tham quan học hỏi.*

Hiện nay toàn tỉnh đang có trên 150 mô hình thanh niên làm kinh tế trong đó có 80% là các mô hình được tiếp cận với nguồn vốn vay từ NHCSXH, tạo việc làm cho trên 200 lao động với mức thu nhập từ 3,5 - 7 triệu đồng/người/tháng. Tiêu biểu có thể kể đến mô hình trồng nho trong nhà lưới của anh Dương Hùng Cường xã Đại Sơn, huyện Quảng Hòa. Cũng như nhiều thanh niên ở Cao Bằng, anh Cường đã từng có giai đoạn khó khăn trong

việc xây dựng kinh tế gia đình, sau nhiều năm đầu tư nhà vườn trồng nho bằng nguồn vốn tự có hạn chế của gia đình, anh chỉ có thể trông trên quy mô nhỏ và đáp ứng được một phần nhu cầu cuộc sống. Đến đầu năm 2018, anh được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi từ Chương trình Quỹ quốc gia về việc làm, anh đã mạnh dạn vay 193 triệu đồng xây dựng một nhà kính rộng 800m<sup>2</sup> trồng 200 gốc nho Cự phong, Tào hồng, Hạ đen. Đến nay, dự án đã tạo việc làm ổn định cho 4 lao động địa phương, thu nhập 4 triệu đồng/người/tháng.

Cũng giống như anh Cường, chị Nông Thị Niêm, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Lang Môn, huyện Nguyên Bình đã từng có giai đoạn khó khăn trong việc xây dựng kinh tế gia đình. Được tiếp cận khoản vay 50 triệu đồng của NHCSXH (Chương trình vay vốn giải quyết việc làm) đã giúp chị Niêm phát triển mô hình kinh tế tốt hơn. Với niềm khát vọng và ý chí của tuổi trẻ, tinh thần dám nghĩ dám làm, 4 năm trở lại đây, chị Niêm có mức thu nhập mỗi năm trên 400 triệu đồng từ chăn nuôi chim cút, gà thả đồi và chăn nuôi vịt. Từ mô hình chăn nuôi của gia đình đạt hiệu quả cao, Chị Niêm đã hỗ trợ, hướng dẫn cho thanh niên ở địa phương áp dụng, vươn lên thoát nghèo; năm 2016, chị vinh dự được Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trao Giải thưởng Lương Định Của.

Có thể thấy sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp bộ đoàn với NHCSXH tại địa phương trong thực hiện các chính sách về tín dụng cho thanh niên đã tạo điều kiện thuận lợi cả về thủ tục, quy mô và số tiền vay, qua đó giúp thanh niên dễ dàng tiếp cận được nguồn vốn vay ưu đãi, đây thực sự là động lực cổ vũ động viên thanh niên mạnh dạn vay vốn khởi nghiệp, lập nghiệp, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống và bảo đảm an ninh chính trị tại địa phương.

*Hoàng Thái – Ban Phong trào*

## THIỆU NHI CAO BẰNG HỌC TẬP, LÀM THEO 5 ĐIỀU BÁC HỒ DẠY

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh rất yêu quý thiếu niên, nhi đồng, Người luôn quan tâm và dành thời gian, tình cảm để giáo dục thiếu nhi. Nhân Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Việt Nam (15/5/1941 - 15/5/1961), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi một bức thư cho thiếu niên, nhi đồng. Trong thư Bác căn dặn các cháu cũng tham gia đấu tranh bằng cách thực hiện mấy điều sau đây:

*“Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào  
Học tập tốt, lao động tốt  
Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt  
Giữ gìn vệ sinh thật tốt  
Kiêm tốn, thật thà, dũng cảm”*

Thực hiện lời dạy của Bác, tự hào là những thiếu niên nhi đồng được sinh ra trên quê hương cách mạng, nơi thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, hàng năm bám sát sự chỉ đạo, định hướng của Hội đồng Đội Trung ương, Hội đồng Đội tỉnh đã cụ thể hóa thành chương trình công tác năm học chỉ đạo các cấp bộ Đội trong toàn tỉnh nỗ lực phấn đấu, thi đua, hưởng ứng phong trào “Thiếu nhi Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”.

Năm học 2019-2020, thiếu nhi toàn tỉnh đã tích cực học tập, rèn luyện phấn đấu trở thành

con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Ngay từ đầu năm học đội viên, thiếu niên nhi đồng trong toàn tỉnh được học tập và tìm hiểu về các tấm gương anh hùng, gương người tốt việc tốt đặc biệt là tìm hiểu về thân thể sự nghiệp Hồ Chí Minh thông qua việc tổ chức 469 buổi sinh hoạt dưới cờ, 321 hoạt động tuyên truyền pháp luật, 102 hoạt động về nguồn, đến với địa chỉ đỏ; các hoạt động tri ân người có công, chia sẻ cùng bạn có hoàn cảnh khó khăn, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội tiếp tục được các liên đội thực hiện có hiệu quả với nhiều hình thức gây quỹ thực hiện có hiệu quả mô hình “Đàn gà khăn quàng đỏ”, “Áo ấm tặng bà”,...

Các phong trào thi đua cụ thể: "Hoa điểm tốt", "Hoa điểm 10", "Vỡ sạch chữ đẹp", "Nghìn việc tốt" diễn ra sôi nổi; duy trì hiệu quả hoạt động của các câu lạc bộ, nhóm học tập, câu lạc bộ sở thích như: Câu lạc bộ tiếng Anh, âm nhạc, mỹ thuật, cờ vua, võ thuật, bóng đá,... với 5.846 lượt học sinh tham gia, thành lập mới và duy trì hoạt động của 68 tủ sách cho thiếu nhi. Phong trào “Đôi bạn cùng tiến”, “Xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường” được triển khai với 3.644 đôi bạn cùng tiến cùng giúp đỡ nhau trong học tập, trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày... 100% cấp bộ Đội tổ chức cho thiếu nhi có hoạt động cụ thể xây dựng cảnh quan môi trường học đường xanh, sạch, đẹp; bảo vệ, trồng và chăm sóc cây xanh, vườn hoa, thảm cỏ trong trường học, ở cộng đồng, ở các khu di tích lịch sử... Duy trì hiệu quả tích cực của các “Đội tuyên truyền măng non”, “Đội sao đỏ” trong công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường. Phong trào thi đua “Trường em xanh – sạch – đẹp”, “Vườn trường mơ ước của em”..., đăng ký đảm nhận và chăm sóc, bảo vệ cây xanh trong trường học đã được các cơ sở Đội triển khai hiệu quả.

Ngoài ra, các liên đội trong toàn tỉnh còn đa dạng hoá các hình thức hoạt động nhằm góp phần tạo ra môi trường văn hoá, giúp thiếu



Các em thiếu nhi tổ chức hoạt động thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng



## HOẠT ĐỘNG ĐỘI

nhi hình thành các giá trị nhân cách tốt đẹp, bồi dưỡng ước mơ, khát vọng vươn lên trong cuộc sống, hướng những giá trị tốt đẹp cho thiếu nhi. Động viên, khen thưởng các gương thiếu nhi có thành tích tốt trong học tập, rèn luyện. Tổ chức tuyên dương và nhân rộng các gương đội viên, thiếu nhi tiêu biểu; tuyên dương thiếu nhi nghèo vượt khó. Học kỳ I, năm học 2019 - 2020 toàn tỉnh có 824 em học sinh được khen thưởng và tuyên dương.

Với những kết quả đã đạt được cùng

niềm vinh dự, tự hào là lớp măng non trên quê hương cách mạng, nơi thành lập Đội Nhi đồng cứu quốc, tiền thân của Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh; thiếu nhi Cao Bằng đang tiếp tục ra sức thi đua học tập phát huy khí thế của "Tuổi nhỏ trí lớn" tiếp bước cha anh rèn đức, luyện tài, xây dựng tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh tỉnh Cao Bằng ngày càng vững mạnh, xứng đáng là lớp đàn em của Anh Kim Đồng - người đội trưởng đầu tiên của Đội.

*Lê Đức – Ban TTN trường học*

## ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG

### TRỌNG TÂM CÔNG TÁC QUÝ II NĂM 2020

1. Tập trung vào các hoạt động phòng chống dịch; đấu tranh trên không gian mạng, nhất là đối với các tin giả, thông tin độc hại, xuyên tạc. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân khai báo y tế để giúp phân loại được người già, người có bệnh nền, người yếu thế.

2. Tổ chức hiệu quả các hoạt động giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng nhân dịp kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 79 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh; Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thực hiện tác phong, lề lối công tác của cán bộ Đoàn gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 – CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; phát huy vai trò đội ngũ báo cáo viên của Đoàn; nâng cao hiệu quả nắm bắt dư luận xã hội về tình hình tư tưởng thanh niên.

3. Tiếp tục cụ thể hóa, thực hiện tốt các phong trào hành động cách mạng và các chương trình đồng hành với thanh niên: Phong trào "*Thanh niên tình nguyện*", phong trào "*Tuổi trẻ sáng tạo*", phong trào "*Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc*"; Chương trình "*Đồng hành với thanh niên trong học tập*", "*Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp*", "*Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần*".

4. Đẩy mạnh thực hiện công tác xây

dựng tổ chức cơ sở Đoàn "*3 chủ động*", củng cố, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên; Đoàn tham gia xây dựng Đảng và chính quyền nhân dân. Tập trung nâng cao chất lượng cơ sở Đoàn, cán bộ Đoàn; đa dạng hóa các hình thức đoàn kết tập hợp thanh niên, chú trọng các đối tượng đặc thù, địa bàn dân cư, đẩy mạnh việc củng cố tổ chức Đoàn, Hội yếu kém.

5. Triển khai có hiệu quả công tác xây dựng tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh và chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng, phát huy hiệu quả các thiết chế vui chơi giải trí cho thiếu nhi, đặc biệt là cấp xã, phường.

6. Các hoạt động lớn cấp tỉnh: Triển khai Cuộc thi ảnh "*Vẻ đẹp non nước Cao Bằng*"; Hội thi tìm hiểu "*Lịch sử - văn hóa Cao Bằng*" kỷ niệm 70 năm giải phóng tỉnh Cao Bằng; Cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp thanh niên nông thôn; Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIV; Hội nghị báo cáo viên và vấn đề nắm bắt, định hướng dư luận xã hội trong đoàn viên, thanh niên; Hội nghị triển khai học tập Nghị quyết Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp; Đại hội cháu ngoan Bác Hồ; kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; Ngày hội thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng năm 2020; Ngày hội Thanh niên công nhân; Tập huấn nghiệp vụ cán bộ Đoàn cơ sở...

*Văn phòng*



## VÕ VĂN ĐỒNG - GƯƠNG MẶT TRẺ VIỆT NAM TRIỂN VỌNG NĂM 2019

**T**háng 3/2020, Võ Văn Đồng – chàng kỹ sư trẻ đang công tác tại Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao giải thưởng gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2019 trong lĩnh vực lao động sản xuất sau khi vượt qua 137 hồ sơ đề cử hợp lệ gửi tham dự Giải thưởng, thuộc 10 lĩnh vực.



*Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt các gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2019 (Võ Văn Đồng – người thứ hai từ phải sang)*

Võ Văn Đồng có gần 10 năm gắn bó với lĩnh vực sản xuất gang thép, trong quá trình làm việc đồng chí nhận thấy tại nhiều khâu trong hoạt động sản xuất chưa đem lại hiệu quả cao, do vậy đồng chí đã tìm tòi, nghiên cứu và áp dụng những kiến thức chuyên ngành được đào tạo cùng với kinh nghiệm thực tế tích lũy được để đưa ra nhiều sáng kiến, giải pháp làm lợi cho công ty hàng chục tỷ đồng. Trong đó không thể không nhắc tới giải pháp thu hồi khí than dư lò cao để sản xuất vôi nung năm 2018 đã tiết kiệm hơn 4,48 tỷ đồng. Năm 2019, khi thấy tình hình sử dụng than cám 3a để thiêu kết quặng sắt của công ty

với giá thành cao mà lại không hiệu quả, sau gần một tháng tìm tòi nghiên cứu, Võ Văn Đồng đề xuất giải pháp thay đổi chủng loại nhiên liệu bằng than coke bột và than antraxit 4a. Sau khi thử nghiệm, thu thập số liệu thống kê, phân tích về mặt kỹ thuật cũng như mặt kinh tế thì sáng kiến của đồng chí đã được công ty đưa vào áp dụng trong sản xuất; giải pháp này đã làm lợi hơn 30 tỷ đồng... Ngoài ra, đồng chí cùng đồng nghiệp còn có nhiều cải tiến kỹ thuật khác, tiết kiệm chi phí sản xuất cho công ty.

Không chỉ là một cán bộ kỹ thuật với nhiều sáng kiến được áp dụng thành công phục vụ việc sản xuất của Công ty, đồng chí còn là một cán bộ Đoàn năng nổ, nhiệt tình trong các hoạt động phong trào của tuổi trẻ Công ty thực hiện các chương trình, phần việc thanh niên góp phần chung tay hỗ trợ cộng đồng. Với vai trò là Phó Bí thư đoàn thanh niên Công ty, đồng chí luôn chủ động tích cực tham mưu tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao cho đoàn viên thanh niên công ty chào mừng các ngày lễ lớn trong năm; tổ chức thực hiện các hoạt động công trình thanh niên, ngày công xã hội chủ nghĩa, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng thanh niên công nhân,... Năm 2018, Võ Văn Đồng cùng một số người bạn đã sáng lập ra nhóm thiện nguyện “Cao Bằng hóng” - nơi kết nối những tấm lòng hảo tâm trong và ngoài tỉnh Cao Bằng, chung tay sẻ chia những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Đến nay, nhóm có 40 thành viên chính thức và nhận được sự ủng hộ, chung tay của nhiều nhà hảo tâm trong việc thực hiện các hoạt động tặng quà dịp Tết, khai giảng năm học mới, hỗ trợ đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền đã ủng hộ lên đến hơn 1 tỷ đồng.

## MÔ HÌNH – KINH NGHIỆM – ĐIỂN HÌNH

Võ Văn Đồng chia sẻ: Sau khi đạt danh hiệu Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2019 càng thôi thúc tôi phải trau dồi, học tập và sáng tạo nhiều hơn để có những sáng kiến đem lại hiệu quả sản xuất, hiệu quả kinh tế cao hơn trong lĩnh vực mà bản thân phụ trách. Đồng thời, cá nhân tôi cũng mong muốn được chia sẻ kinh nghiệm và lan tỏa tinh thần sáng tạo trẻ trong mỗi đoàn viên thanh niên qua đó góp phần đưa phong trào Đoàn của tỉnh Cao Bằng ngày càng phát triển vững mạnh.

Bằng những nỗ lực trong lao động và hoạt động đoàn thể, ngoài danh hiệu Gương

mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2019, Võ Văn Đồng còn nhận được nhiều Bằng khen, Giấy khen của các cấp, các ngành ghi nhận: Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen “Công dân trẻ tiêu biểu tỉnh Cao Bằng năm 2018”; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong học tập và lao động sản xuất, góp phần xây dựng nguồn nhân lực trẻ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao giải thưởng Người thợ trẻ giỏi năm 2019.

*Nông Diệp – Ban Tuyên giáo*

*(...tiếp theo trang 3)*

các hình thức giáo dục nhằm tăng cường thu hút đoàn viên, thanh thiếu niên qua đó tiếp tục nâng cao lý tưởng cách mạng cho đoàn viên để mỗi đoàn viên tự nhận diện, tự xác định được trách nhiệm của mình trong việc trau dồi, nâng cao bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng và hành động để tăng cường sức đề kháng cũng như chủ động đấu tranh trước các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng cho Đảng. Cùng với đó, các cấp bộ Đoàn không ngừng nỗ lực xây dựng tổ chức Đoàn thực sự vững mạnh, trở thành người bạn đồng hành cho mỗi ĐVTN, tích cực đổi mới hình thức hoạt động với phương châm “sâu sát với cơ sở” phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của ĐVTN để tổ chức Đoàn thực sự là môi trường, là chỗ dựa tin cậy cho ĐVTN rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Đẩy mạnh tổ chức các hoạt động thực hiện cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam”, nâng cao chất lượng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp. Để góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, mỗi đoàn viên, thanh niên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, “rèn đức, luyện tài”, sẵn sàng đảm

nhận những nhiệm vụ khó khăn, gian khổ, thể hiện tinh thần xung kích của thanh niên với phương châm “đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”; nghiêm túc triển khai thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”. Gắn việc xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là việc làm tự thân, thường xuyên của mỗi cá nhân, mỗi ĐVTN thế hệ mới.

Lớp lớp thế hệ thanh niên hiện nay luôn tự hào khi được sinh ra lớn lên và kết thừa những thành quả cách mạng lớn lao của lịch sử để mỗi ĐVTN có cơ hội được học tập, rèn luyện và cống hiến trí tuệ, tuổi thanh xuân cho quê hương, đất nước. Trước sự kỳ vọng lớn lao của Đảng, tuổi trẻ toàn tỉnh nói chung và mỗi ĐVTN nói riêng cần nhận thức rõ vai trò và trách nhiệm của mình để từ đó không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu, đổi mới, sáng tạo trở thành lực lượng xung kích thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng vững chắc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, qua đó góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.

## CÁC BIỆN PHÁP ỨNG PHÓ VỚI TÌNH HUỐNG NGUY HIỂM ĐUỐI NƯỚC

**Đ**uối nước là hiện tượng khí quản của người lớn hay trẻ em bị một chất lỏng (thường là nước) xâm nhập vào dẫn đến khó thở. Hậu quả của ngạt thở lâu có thể là tử vong (Chết đuối) hoặc không tử vong nhưng gây tổn hại nghiêm trọng cho hệ thần kinh.

Các kỹ năng cơ bản cứu người bị đuối nước:

### **Trong trường hợp bạn không biết bơi**

1. Tuyệt đối không nhảy xuống nước cứu người.

2. La lên thật to để nhiều người biết và đến cứu.

3. Ném phao, can nhựa, thùng nhựa, các vật nổi cho nạn nhân nắm lấy rồi tìm cách kéo nạn nhân vào bờ.

4. Nếu có nhiều người hãy giăng thành một hàng người để kéo nạn nhân vào bờ.

5. Nếu có thuyền, bè chèo đến chỗ nạn nhân, ghé mạn thuyền, bè cho nạn nhân bám vào có thể đưa tay hoặc mái chèo, cây chống cho nạn nhân nắm lấy hoặc trong trường hợp khẩn thiết buộc dây vào người và nhảy xuống nước và dìu nạn nhân lên.

### **Trong trường hợp bạn biết bơi có thể bơi ở bất kỳ đâu, độ sâu nào.**

- Trước khi nhảy xuống cứu người bị nạn bạn nên mặc thêm áo phao hoặc phao bởi phản ứng đầu tiên của người đuối nước là trèo lên người bạn nên bạn cần thiết bị nổi được để an toàn cho cả hai. Nếu không có phao bạn nên mang theo một cái khăn hay một cái áo để nạn nhân bám vào.

- Sau khi bơi đến được gần nạn nhân bạn ném phao hay dây về phía người gặp nạn để nạn nhân bám vào và bạn bơi vào bờ kéo nạn

nhân ở phía sau khi ấy hãy thường xuyên ngoai lại để chắc chắn nạn nhân đang bám vào phao hoặc dây lưu ý nên giữ khoảng cách an toàn với nạn nhân. Nếu nạn nhân hoảng loạn cách tốt nhất là tiếp cận từ phía sau của nạn nhân nắm vào tóc hoặc phần sau của vai từ phía sau không được nắm tay nạn nhân.

### **Các bước sơ cứu nạn nhân đuối nước:**

**Bước 1:** Nhanh chóng đưa nạn nhân ra khỏi mặt nước bằng mọi cách.

**Bước 2:** Cho nạn nhân nằm ở nơi thoáng khí và giữ ấm nếu nạn nhân bất tỉnh hãy kiểm tra xem còn thở không bằng cách quan sát lồng ngực có di động hay không.

- Nếu nạn nhân có dấu hiệu ngừng thở thì nhanh chóng thực hiện hô hấp nhân tạo; đặt nạn nhân nằm ưỡn cổ và nghiêng mình sang bên trái, dùng gạc, khăn, vải lau sạch dải, chất thải hoặc dị vật ở miệng và mũi nạn nhân tiếp đến người cấp cứu cần thực hiện hà hơi thổi ngạt cho nạn nhân. Sau 5 lần hô hấp nhân tạo khi bắt mạch mà tim vẫn ngừng đập thì bước tiếp theo là phải ép tim ngoài lồng ngực.

**Bước 3:** Sau khi hô hấp nhân tạo mà mạch của nạn nhân vẫn ngừng đập, người cấp cứu tiến hành ép tim ngoài lồng ngực vị trí ép ở 1/2 dưới xương ức bên trái theo công thức 15:2 nghĩa là ép tim 15 cái kết hợp thổi ngạt 2 cái (nếu có 2 người). áp dụng công thức 30:2 nếu có một người kiên trì thực hiện đến khi mạch đập là nạn nhân thở trở lại.

**Bước 4:** Sau khi nạn nhân tỉnh lại nên đặt nạn nhân ở tư thế nằm nghiêng nói rộng quần áo để tránh bị ngạt thở.

**Bước 5:** Sau sơ cứu ban đầu, người đuối nước đã tỉnh lại cần lau khô người thay quần áo, ủ ấm và đưa đến cơ sở y tế để kiểm tra.

### **Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi**

## HƯỚNG DẪN TẠM DỪNG ĐÓNG VÀO QUỸ HƯU TRÍ, TỬ TUẤT ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP GẶP KHÓ KHĂN DO DỊCH COVID-19

Ngày 06/4/2020, Sở LĐTB&XH đã ban hành văn bản số 483/SLĐTBXH-LĐVL hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19, theo đó:

1. Đối tượng áp dụng: Là các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động (gọi chung là doanh nghiệp) gặp khó khăn do dịch Covid-19 gây ra.

2. Điều kiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất thuộc một trong các trường hợp sau:

- Tạm dừng sản xuất, kinh doanh từ 01 tháng trở lên do gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19, không bố trí được việc làm cho người lao động, trong đó số lao động thuộc diện tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc từ 50% tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh trở lên.

- Doanh nghiệp bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do dịch bệnh Covid-19 gây ra (không kể giá trị tài sản là đất).

3. Thời gian áp dụng chính sách này:

- Kể từ tháng doanh nghiệp đề nghị và nộp hồ sơ đầy đủ với cơ quan BHXH đến tháng 6/2020. Trường hợp đến hết tháng 6/2020, dịch Covid-19 vẫn chưa thuyên giảm, nếu doanh nghiệp có đề nghị thì BHXH tỉnh Cao Bằng phối hợp với Sở LĐTB&XH, Sở Tài chính báo cáo UBND tỉnh gửi BHXH Việt Nam để xem xét, giải quyết.

Trong thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, người sử dụng lao động vẫn phải đóng vào các quỹ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế. Trường hợp, người sử dụng lao động và người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí và tử tuất hoặc chấm dứt hợp đồng lao động thì doanh nghiệp thực hiện đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng để giải quyết chế độ cho người lao động.

4. Hồ sơ đề nghị tạm dừng đóng:

a) Doanh nghiệp nộp hồ sơ cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trong trường hợp không

bố trí được việc làm cho người lao động, phải tạm thời nghỉ việc từ 50% tổng số lao động trở lên. Hồ sơ gồm:

- Công văn đề nghị tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất.

- Danh sách lao động tại thời điểm trước khi phải tạm dừng sản xuất kinh doanh và tại thời điểm đề nghị.

- Danh sách lao động tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc.

- Cung cấp các giấy tờ liên quan: Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; bản chính (hoặc bản sao) giấy tờ liên quan đến việc doanh nghiệp tạm dừng sản xuất, kinh doanh; bảng chấm công, danh sách trả lương tại thời điểm trước khi tạm dừng sản xuất kinh doanh và tại thời điểm có công văn đề nghị; các giấy tờ liên quan đến người lao động tạm thời nghỉ việc.

b) Doanh nghiệp nộp hồ sơ cho Sở Tài Chính trong trường hợp bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản (không kể giá trị tài sản là đất). Hồ sơ gồm:

- Công văn đề nghị xác nhận điều kiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

- Báo cáo kiểm kê tài sản gần nhất trước thời điểm bị thiệt hại.

- Biên bản kiểm kê tài sản thiệt hại do dịch bệnh.

- Cung cấp các giấy tờ liên quan để đối chiếu gồm: Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, báo cáo tài chính, báo cáo kê khai thuế tại thời điểm gần nhất trước thời điểm bị thiệt hại, hóa đơn chứng từ hợp đồng mua bán hàng hóa và hồ sơ khác liên quan (nếu có).

5. Sau khi được xác định, doanh nghiệp đủ điều kiện theo quy định gửi văn bản cho cơ quan BHXH đề nghị tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, kèm theo văn bản “Xác nhận đủ điều kiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất”.

Hết thời hạn tạm dừng đóng, người sử dụng lao động và người lao động tiếp tục đóng BHXH và đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng, số tiền đóng bù không phải tính lãi chậm đóng.

*Theo BHXH tỉnh*